

ที่ GCAP. 060/2564

6 กันยายน 2564

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทย่อย (การซื้อหุ้นเพิ่มในบริษัทร่วมลงทุน : บริษัท สบายใจมันนี่ จำกัด) และ  
การยกเลิกการร่วมลงทุนในบริษัทร่วมลงทุน (บริษัท นีมชีเส็ง แคปปิตอล จำกัด) (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

1. เรื่องการซื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษัทร่วมลงทุน โดยมีมติให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นเพิ่มเติมในบริษัทร่วมลงทุน บริษัท สบายใจมันนี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมลงทุนที่ปัจจุบัน บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 โดยมีมติให้ซื้อหุ้นเพิ่มเติมอีกร้อยละ 49 จาก 9F International Holdings PTE.LTD. บริษัทผู้ร่วมลงทุนจากประเทศจีน (ซึ่งไม่ได้เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน) โดยจะชำระค่าหุ้นเป็นเงินสด โดยใช้ราคาที่เหมาะสมตามการประเมินของผู้ประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร์ จำกัด ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งใช้วิธีปรับปรุงมูลค่าทางบัญชี (Adjusted book value approach) ในการประเมินมูลค่าอ้างอิงตามงบการเงินระหว่างกาล สำหรับงวดสามเดือนและหกเดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ของบริษัท สบายใจมันนี่ จำกัด สอบทานโดยบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

เนื่องด้วย 9F International Holdings PTE.LTD. ซึ่งปัจจุบันถือหุ้นบริษัทร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 49 ได้ปรับเปลี่ยนประเภทธุรกิจหลักของบริษัท จากธุรกิจ Financial Service Platform สู่อุตสาหกรรม Internet Securities ทำให้หลังจากการซื้อหุ้นเพิ่มเติมในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะถือหุ้นในบริษัท สบายใจมันนี่ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564 ทั้งนี้เมื่อทางบริษัทฯ ได้รับทราบราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระแล้ว จะได้ดำเนินการแจ้งข่าวผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบในรายละเอียดต่อไป และเงินลงทุนที่จะนำมาใช้ซื้อหุ้นเพิ่มเติมในครั้งนี้ นำมาจากส่วนของเงินรายได้จากกิจการของ บมจ. จี แคปปิตอล ซึ่งทางบริษัทฯ ได้สำรองไว้แล้ว

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยังมีมติให้บริษัทฯ หาพันธมิตรที่สนใจจะเข้าร่วมทำธุรกิจ หรือ ปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อให้ทั้ง 2 บริษัทสามารถกลับไปมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจได้อย่างเต็มที่ โดยทางบริษัทฯ คาดการณ์ว่าหลังจากได้พันธมิตรที่สนใจเข้าร่วมทำธุรกิจ หรือปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจแล้วเสร็จ บริษัท สบายใจมันนี่ จำกัด จะกลับมามีรายได้ในเชิงพาณิชย์ได้ ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2565

ชื่อบริษัท

บริษัท สบายใจมันนี่ จำกัด

ประเภทธุรกิจ

ธุรกิจการเงินที่ไม่ใช่สถาบันทางการเงิน โดยการให้กู้ยืม ให้สินเชื่อส่วนบุคคล ภายใต้การกำกับ และสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์

วันที่จดทะเบียนบริษัท 7 กุมภาพันธ์ 2562  
ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 10,000,000 หุ้น  
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วน %	จำนวนหุ้น	สัดส่วน %
บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	5,100,000	51	10,000,000	100
9F International Holdings PTE.LTD.	4,900,000	49	0	0

2. เรื่องการยกเลิกการร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทร่วมทุน (บริษัท นีมซีเส็ง แคปปิตอล จำกัด) โดยมีมติให้ขายหุ้นในบริษัทร่วมทุน บริษัท นีมซีเส็ง แคปปิตอล จำกัด ทั้งหมดที่ทางบริษัทฯ ถืออยู่ในราคาตราไว้ (พาร์) คืนให้กับบริษัท นีมซอฟท์ จำกัด บริษัทผู้ร่วมลงทุน ในมูลค่าหุ้นตามสัดส่วนการลงทุน โดยปัจจุบันบริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 49 และบริษัท นีมซอฟท์ จำกัด บริษัทผู้ร่วมลงทุน ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51 ทำให้หลังจากการขายหุ้นบริษัทร่วมทุน บริษัท นีมซีเส็ง แคปปิตอล จำกัด ทั้งหมดในครั้งนี้ ทางบริษัทฯ จะไม่เหลือหุ้นในบริษัทร่วมทุน บริษัท นีมซีเส็ง แคปปิตอล จำกัด อีกต่อไป โดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2564

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ซึ่งรุนแรงขึ้นในปี 2564 ส่งผลกระทบต่อภาพรวมเศรษฐกิจในระดับมหภาค และต่อธุรกิจในหลายภาคส่วนของประเทศไทย ทำให้ผู้ร่วมลงทุนทั้ง 2 บริษัทฯ ได้มีการทบทวนนโยบายแผนงานทางธุรกิจ รวมถึงชะลอการลงทุนในธุรกิจใหม่ ทำให้จนกระทั่งถึงปัจจุบัน บริษัท นีมซีเส็ง แคปปิตอล จำกัด ยังมีได้มีการดำเนินกิจการใดๆ ตามวัตถุประสงค์ของบริษัท ผู้ร่วมลงทุนทั้ง 2 ฝ่ายพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทอันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในสถานการณ์นี้

ชื่อบริษัท บริษัท นีมซีเส็ง แคปปิตอล จำกัด  
ประเภทธุรกิจ ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อเครื่องจักรกล ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง  
วันที่จดทะเบียนบริษัท 25 มีนาคม 2564  
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 10 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้น	ก่อนทำรายการ		หลังทำรายการ	
	จำนวนหุ้น	สัดส่วน %	จำนวนหุ้น	สัดส่วน %
บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)	245,000	49	0	0
บริษัท นีมซอฟท์ จำกัด	255,000	51	500,000	100

บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

รายการดังกล่าว **ไม่ถือเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน** อย่างไรก็ตาม ชุกรกรมการเข้าซื้อ และจำหน่ายออกไปซึ่งหุ้นของบริษัทร่วมทุนดังกล่าว จัดเป็นการได้มาและจำหน่ายออกไป ซึ่งสินทรัพย์ ภายใต้หลักเกณฑ์ของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน ในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 โดยขนาดรายการสูงสุดของชุกรกรม **เมื่อผ่านเกณฑ์จำนวนทั้ง 4 วิธีแล้ว** (และรวมขนาดชุกรกรมใน 6 เดือนที่ผ่านมาแล้ว) มีมูลค่าไม่ถึงร้อยละ 15 เมื่อคำนวณตามหลักเกณฑ์ทั้งหมด (อ้างอิงตามงบการเงินของบริษัทฯ ฉบับสอบทาน สำหรับงวด 6 เดือน ของปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- สุทธิ ศรีประทุม -

(นายสุทธิ ศรีประทุม)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

โทร. 0-2651-9995 ต่อ 1600